



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

\*\*\*\*\* โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th) \*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2561 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่ง จากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วมีกำลังอ่อนลงในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซียในในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 10, 13 และ 14 ต.ค. มีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ราชบุรี พังงา ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 75.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 61

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 61 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้เคลื่อนไปปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

### ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค จะมีฝนกับฝนเพิ่มขึ้นกับมีตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

- เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เกษตรกรควรดูแลสภาพสวนและพื้นที่เพาะปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก คุ้คลองระบายน้ำไม่ตื้นเขินน้ำไหล ได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย เมื่อมีฝนตกหนัก

- ส่วนทางฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระจายของฝนจะค่อยๆลดลงเป็นลำดับ แต่ความชื้นในดินและในอากาศยังคงมีอยู่ ดังนั้น เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา ในพืชสวนและพืชผักต่างๆ ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และต่อคุณภาพได้